

Công ty TNHH Dakman Việt Nam tích cực triển khai thu thập thông tin dữ liệu nông hộ/thông tin dữ liệu sản xuất, đáp ứng Quy định không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Compact Cù M'gar, tại công văn số 956/UBND-NN, ngày 25/03/2024 và công văn số 2056/UBND-NN, ngày 03/6/2024, V/v triển khai các giải pháp thích ứng với Quy định không gây mất rừng của Liên Minh Châu Âu trên địa bàn huyện Cù M'gar.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Tổ chức IDH, công ty JDE, công ty TNHH Dakman Việt Nam đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã: Ea Kiết, Ea Tar và Cư Diê M' nông tổ chức khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu sản xuất/thông tin, dữ liệu nông hộ đáp ứng yêu cầu Quy định không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR).

Để việc khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu sản xuất/thông tin dữ liệu nông hộ được thuận lợi và hiệu quả, UBND các xã đã mời đại diện các hộ dân tập trung tại hội trường thôn/buôn/nhà cộng đồng (tập trung theo nhóm hộ, từ 10-15 hộ), tại đây cán bộ công ty Dakman, sẽ tiến hành rà soát và đối chiếu thông tin dữ liệu trong bảng hỏi khảo sát với thông tin dữ liệu địa chính tích hợp trong App khảo sát, đảm bảo thông tin dữ liệu chính xác trước khi nhập vào App khảo sát, chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu cà phê sang EU.



Một buổi rà soát, đối chiếu thông tin dữ liệu với người dân

Ngày 16/5/2023, Ủy ban Châu Âu (EC) thông qua Quy định không gây mất rừng (EUDR). EUDR là quy định mới nhất của EU liên quan đến vấn đề phát triển xanh và bền vững, trong đó quy định cụ thể về các sản phẩm nông sản không gây mất rừng. EUDR cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản sản xuất trên đất có nguồn gốc từ phá rừng và gây suy thoái rừng kể từ sau ngày 31/12/2020 bao gồm các sản phẩm: Chăn nuôi gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành và gỗ. Cà phê là một trong những mặt hàng chủ lực của huyện Cư M'gar bị ảnh hưởng bởi quy định này.

Phòng bền vững công ty Dakman